



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน ปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับจัดสรร
ทุนอุดหนุน ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ดังนี้

จาก

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อโครงการ	สังกัดคณะ
6	ผศ.มูจรินทร์ อธิพิงษ์	นวัตกรรมการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) เพื่อใช้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษารายวิชา 083106/SU170 ศิลปะการแสดงในอาเซียน	คณะอักษรศาสตร์
9	อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์	การพัฒนาเกมดิจิทัลการศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะศึกษาศาสตร์
13	รศ.ดร.น้ามนต์ เรืองฤทธิ์	ผลการใช้กิจกรรมการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับรูปแบบการสอน เอส.ที.เอ.ดี.(STAD) โดยใช้แนวคิดของเกมมิฟิเคชัน รายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก	คณะศึกษาศาสตร์
17	อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพตดี	นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน Interactive ในรายวิชา 802 343 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อโครงการ	สังกัดคณะ
6	ผศ.มูจรินทร์ อธิพิงษ์	นวัตกรรมการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อใช้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษารายวิชา 083106/SU170 ศิลปะการแสดงในอาเซียน	คณะอักษรศาสตร์
9	อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์	การพัฒนาเกมดิจิทัลการศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะศึกษาศาสตร์
13	รศ.ดร.น้ามนต์ เรืองฤทธิ์	การพัฒนากิจกรรมการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับรูปแบบการสอน เอส.ที.เอ.ดี.(STAD) โดยใช้แนวคิดของเกมมิฟิเคชัน รายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก	คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อโครงการ	สังกัดคณะ
17	อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน Interactive ในรายวิชา 802 343 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566



(ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ จ้าวหิรัญพัฒน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร